

Hưởng ứng chương trình phát động ủng hộ “Quỹ nhân ái – Gắn kết yêu thương” trên địa bàn phường Giang Biên.

Thực hiện kế hoạch chủ đề năm 2023 của UBND quận Long Biên: “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên”; phát huy truyền thống dân tộc đoàn kết, tương thân tương ái và phát huy truyền thống đạo lý “*Thương người như thể thương thân*”, UBND phường Giang Biên phát động ủng hộ “*Quỹ nhân ái*” năm 2023. Chương trình được triển khai và tổ chức nhằm huy động sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng với nghĩa cử cao đẹp “*Sống trong đời sống cần có một tấm lòng*”. Từ đó, Đảng bộ và nhân dân phường thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, chăm lo tới các gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện ổn định, vươn lên và phát triển trong cuộc sống.

Về dự buổi phát động ủng hộ “Quỹ nhân ái” và tặng quà các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn có đồng chí Vũ Thị Thành - Ủy viên BTVQU - Chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên; đ/c Đinh Thị Thu Hương - Ủy viên BTVQU- Phó chủ tịch UBND quận Long Biên; đ/c Đào Thu Hải - Quận ủy viên - Chủ tịch hội liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên, các đồng chí Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội quận; trưởng các phòng chuyên môn UBND quận; đ/c Nguyễn Hữu Lâm - Bí thư Đảng ủy phường Giang Biên, đồng chí Vũ Phương Đông - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Giang Biên; các đồng chí thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND - UB MTTQ, trưởng các ngành đoàn thể, các ông bà là Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, lực lượng y tế, công an, bảo vệ dân phố, giáo viên, học sinh 11 nhà trường và hơn 1000 người dân trên địa bàn phường cùng có mặt để tham dự. Tất cả đều có chung tâm trạng xúc động khi xem chương trình phóng sự phát động ủng hộ “*Quỹ nhân ái – gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động yêu thương, toàn dân vì người nghèo*” do UBND phường Giang Biên tuyên truyền và phát động. Hưởng ứng tích cực chương trình, cán bộ công chức, viên chức; các tổ dân phố, các trường học; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân đã ủng hộ “*Quỹ nhân ái*” của phường được tổng số tiền 56.645.000 đồng.

Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường đã gặp gỡ, động viên và tổ chức tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, cụ thể đã tặng 17 sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng; trao 34 thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ hàng tháng 11 trường hợp; 02 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng theo Kế hoạch kết nối an sinh xã hội năm 2023. Ngoài ra Ủy ban mặt trận Tổ quốc tặng 10 sổ tiết kiệm, 20 thẻ BHYT; Hội CCB tặng 04 sổ tiết kiệm trị giá 02 triệu đồng/sổ; đoàn thanh niên tặng 01 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và Hội phụ nữ phường

tặng 23 thẻ BHYT; các doanh nghiệp tặng 05 số tiết kiệm trị giá 12 triệu đồng/sô; 02 trường học nhận hỗ trợ hàng tháng cho các trường hợp người có Công có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng BTXH, người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường

Hoạt động nhân đạo giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong phường trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng đã thực hiện hàng năm. Hưởng ứng chương trình phát động ủng hộ “Quỹ nhân ái – Gắn kết yêu thương” trên địa bàn phường Giang Biên và thực hiện chủ đề năm 2023 của Quận, nhà trường đã nhận hỗ trợ cụ Vũ Thị Tính – Tổ 7 phường Giang Biên số tiền 500.000đ/tháng.

50 người được lựa chọn trao quà lần này đều là những cá nhân có hoàn cảnh rất đặc biệt, khó khăn. Nhưng nỗi lòng chung mà ai cũng hiểu là tất cả trong số họ đều mang một nỗi đau khó diễn tả bằng lời...Nhờ sự cảm thông, thấu hiểu nghĩa tình của các đồng chí lãnh đạo, của ban tổ chức cũng như các tập thể, cá nhân và cộng đồng nhân ái đã mang về và trao tặng cho tất cả mọi người sự thấu hiểu, niềm tin, sức mạnh cùng thông điệp: Dù bạn có rơi vào bất kì hoàn cảnh nào thì cũng không bị bỏ lại phía sau.

Mong các hoạt động này sẽ tiếp tục được diễn ra thường xuyên để ở nhân dân trên địa bàn phường Giang Biên có nhiều sức khỏe và những hộ khó khăn sẽ được quan tâm nhiều hơn, đúng với truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi phát động và ủng hộ “Quỹ nhân ái”:



Đ/c Đinh Thị Thu Hương - Ủy viên BTVQU- Phó chủ tịch UBND quận Long Biên hưởng ứng phong trào.







Người viết: Nguyễn Thị Minh Hằng